

## กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าตั้งใจไว้เสมอว่าในชีวิตนี้จะเขียนงานวิชาการที่ดีเพื่อตอบแทนแก่ผศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ ผู้เป็น "อาจารย์" ที่ข้าพเจ้าเคารพและนับถือมากที่สุด แม้กระนั้นก็ตามวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่มีคุณค่าสูงพอที่จะตอบแทนให้กับอาจารย์ท่านนี้ได้ หากว่าจะมีส่วนที่ดีหรือเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการบ้าง แม้ไม่มากนัก ก็ขอยกส่วนที่ดีนั้นทั้งหมดให้กับอาจารย์สมเกียรติ วันทะนะ ไม่เพียงเพราะอาจารย์สละเวลาจำนวนมากในการอ่านและแนะนำในขณะที่เขียนให้ข้าพเจ้าเท่านั้น แต่เป็นเพราะความเป็นนักวิชาการที่ดีที่ทำให้ข้าพเจ้าอยากตอบแทนแก่อาจารย์ท่านนี้ให้ได้มากที่สุด

อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ทำให้การสนับสนุนในวงวิชาการมาตลอด และช่วยให้ข้าพเจ้ารักษากำลังใจในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จได้คือ รศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ถ้าไม่มีอาจารย์ท่านนี้ข้าพเจ้าคงไม่เขียนจนสำเร็จได้ นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่เรียนหลักสูตรปริญญาโท ที่คณะรัฐศาสตร์ อาจารย์ที่ให้เวลากับนักศึกษาและช่วยให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการในหมู่นักศึกษาปริญญาโทคือผศ.ดร.สายทิพย์ สุดดิพันธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ทำให้มีกำลังใจเรียนและทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จ

นอกจากอาจารย์ทั้งสามท่านที่เป็นที่เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งสามท่านแล้ว ข้าพเจ้าอยากจะแสดงความสำนึกในความช่วยเหลือ การสนับสนุนและกำลังใจในการศึกษามาตลอดคือบรรดาอาจารย์ทุกท่านใน "สถาบันจักรวาลวิทยา" กลุ่มทางวิชาการที่ให้ความรู้และบรรยากาศการหาความรู้มากที่สุดสำหรับข้าพเจ้า มีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยที่ข้าพเจ้าได้แรงจูงใจ และเกิดคำถามที่น่าสนใจในการแสวงหาความรู้เรื่องเจ้าพ่อ ข้าพเจ้าคงเอ่ยนามทั้งหมดไม่ได้ แต่อยากจะกล่าวถึงอ.Yoshifumi Tamada ที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากท่านมาก รวมทั้งอยากแสดงความขอบคุณต่ออาจารย์จිරติ ดิงศภทิพย์ ที่ทำให้ข้าพเจ้าสนใจงานวิชาการ และให้การสนับสนุนข้าพเจ้ามาโดยตลอด

กว่าข้าพเจ้าจะเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์นี้ก็ได้รับกวนเพื่อน ๆ ไปเป็นจำนวนมาก จนไม่อาจกล่าวขอบคุณได้ทั้งหมด คนที่เสียสละเวลาและแรงงานช่วยมากที่สุด เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการคือคุณนุพันธ์ ภัคดี ซึ่งช่วยในขั้นตอนการเก็บข้อมูลที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์จำนวนมาก ถ้าหากข้าพเจ้าทำคนเดียวก็คงไม่สามารถหาข้อมูลย้อนกลับไปถึงปี 2500 ได้แน่ เพื่อน ๆ ในกลุ่มที่เรียนปริญญาโทด้วยกันต่างก็เหนื่อยยากกับการช่วยข้าพเจ้าพิบบแบบสอบถาม ใส่ซอง จ่าหน้าซองและติดแสตมป์ทั้งสิ้น 1,600 ชุด ซึ่งใช้เวลาติดต่อกันนานจนเราเรียกกันว่า "โรงงานนรก" ข้าพเจ้าไม่เคยลืมความดีของเพื่อน ๆ เหล่านี้ที่สละเวลามาท

ทรมานร่วมกัน ซึ่งได้แก่ คุณอาภัสสร ฤทธิ์แรงกล้า คุณธนา ยันตระโกวิทย์ คุณจันทิมา กอ  
บรรณศิริ คุณวิภาวี วรรณพงษ์ คุณสมจินตนา คุ่มภัย คุณนันทพล ชื่นชวลิต คุณจากรุสตา เรือง  
สุวรรณ และคุณวิสุตา โพธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ไม่เคยปฏิเสธคำขอร้อง และค้นหาให้อย่างเต็มใจทุกครั้ง  
ข้าพเจ้าขอ และช่วยทำให้ข้าพเจ้าใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องสมุดได้อย่างสบายใจคือคุณรวริณ  
ฉายสุวรรณ ข้าพเจ้าคงสำนึกในความใจดีตลอดไป

ในขณะที่เก็บข้อมูลต่างจังหวัด หรือทำการสัมภาษณ์ ผู้ที่ไปเป็นเพื่อนและช่วยให้  
กำลังใจก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยเช่น คุณวิมลรัตน์ หวงวงษ์ คุณบัญญัติ วงศ์เจริญธรรม และคุณ  
เฉลิมชัย แซ่ตั้ง ซึ่งช่วยในการติดต่อผู้ให้สัมภาษณ์ และยังขับรถพาไปถึงพื้นที่

ในขณะที่เขียนอยู่ที่เมืองเกียวโตก็ได้อาศัยคุณอาภัสสร ฤทธิ์แรงกล้าช่วยเรื่องลง  
ทะเบียนในคณะรัฐศาสตร์จนมีสถานภาพเป็นนักศึกษาได้ตลอด และต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษ  
ต่อคุณอัญชลี รมรินทร์ ที่ให้ความช่วยเหลือทุกๆด้านทางเมืองไทยในระหว่างที่ไม่อยู่ แม้แต่หา  
ข้อมูลที่ขาดไปมาให้ได้ รวมทั้งคุณบัญญัติ วงศ์เจริญธรรมก็ได้ช่วยหาเอกสารอ้างอิงบาง  
ประการให้

เมื่อมาถึงขั้นตอนที่ต้องใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ในการ  
คำนวณ ข้าพเจ้าก็ได้พึ่งเพื่อน ๆ ที่เกียวโต ซึ่งได้แก่คุณนพดล บุรณพจน์ ช่วยหาวิธีการทางสถิติ  
คุณวรเทพ ทรงปัญญาที่สละเวลาหลายวันหลายคืน ในการหาวิธีการที่เหมาะสมและอธิบายให้  
ข้าพเจ้าเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วยังช่วยกันกับคุณพาษรร พรหมสถิตในการใช้คอมพิวเตอร์คำนวณ  
ให้ข้าพเจ้า และเมื่อเขียนเกือบเสร็จแล้ว Micheal Gargen เพื่อนต่างชาติในเกียวโตก็ได้สละ  
เวลาจำนวนมากช่วยแนะนำวิธีการในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการเอกสารให้เป็นระบบมากขึ้น

มีข้าราชการเป็นจำนวนมากที่ข้าพเจ้าอยากแสดงความขอบคุณได้แก่ ข้าราชการผู้  
ใหญ่ทั้งในกรมการปกครองและในกรมตำรวจที่ให้ความช่วยเหลือในการแจกแบบสอบถามและ  
นายอำเภอและสารวัตรใหญ่ทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

ขอบขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน ทั้งที่ปรากฏในที่นี้และไม่ปรากฏ ทั้งนี้การที่  
ข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์บุคคลสำคัญ 2 คนก็เพราะคุณสุรีย์ เนติโพธิ์ ซึ่งช่วยข้าพเจ้าอย่างเต็มใจ

ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่มิตรสนิทที่ห่วงใยและให้กำลังใจเสมอ จนทำให้ข้าพเจ้าไม่ยอม  
เลิกความตั้งใจ คือคุณอรุณพลและคุณดวงใจ อูสายพันธ์ุ คุณ Neil Whitehead คุณ Akihiro  
Nonaka คุณ Kazuya Ishii คุณเพจมาน มีพันธ์ุ และคุณขวัญธิดา ธีรสาวิ

บุคคลที่สละเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาเพื่อการศึกษาของลูก คือพ่อของข้าพเจ้า คุณไพฑูรย์ เนติโพธิ์ พ่อพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ข้าพเจ้ามีการศึกษาที่สูงที่สุดและดีที่สุด และความเป็นข้าราชการ“ผู้กว้างขวาง”ของพ่อนี่เอง ที่ได้ทำให้ข้าพเจ้าเข้าถึงแหล่งข้อมูลบางด้านที่คนอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ และนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องเจ้าพ่อได้

ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณ ในความช่วยเหลือจากทุกท่านที่เอ่ยนามมาทั้งหมด และที่ไม่ได้เอ่ยนามแต่ได้ให้ความช่วยเหลือวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงมาได้

เวียงรัฐ เนติโพธิ์  
15 พฤศจิกายน 2537